

# Chương Trình Nước Uống Thay Thế Mới



**CHÚNG TÔI CÓ NGÂN SÁCH ĐỂ HỖ TRỢ NGƯỜI DÙNG CÁ NHÂN VÀ NHÓM B BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI CÁC CHẤT GÂY Ô NHIỄM NƯỚC UỐNG!**

## Nội Dung

Tài trợ có sẵn từ ESSB 5187 để phát triển chương trình hỗ trợ tiếp cận nước uống an toàn cho các hộ gia đình và doanh nghiệp có giếng cá nhân hoặc hệ thống nước nhỏ bị ô nhiễm.

Các hoạt động của chương trình có thể bao gồm lấy mẫu chất lượng nước, cung cấp nước thay thế và cung cấp các thiết bị xử lý để có nước uống và nấu ăn.

Chương trình sẽ hỗ trợ những người sử dụng giếng tư nhân và Nhóm B bị ảnh hưởng bởi các sự kiện ô nhiễm cụ thể và theo khu vực, tập trung vào các tác động sức khỏe cấp tính, tác động sức khỏe bán cấp tính và tác động sức khỏe mãn tính.

Đây là cơ hội để các cộng đồng nhận được hỗ trợ trong việc giải quyết các tác động đối với nước uống bao gồm nhưng không giới hạn ở PFAS, nitrat, hóa chất công nghiệp, asen và uranium.

## Thời Gian

Tài trợ sẵn sàng để sử dụng sau ngày 1 tháng 7, thông qua các hợp đồng hiện có và cuối cùng là thông qua các hợp đồng tổ chức cộng đồng mới nhằm hỗ trợ những cư dân có nhu cầu xác định và giải quyết các chất gây ô nhiễm nước uống. Vui lòng gửi email tới [odw-adwp@doh.wa.gov](mailto:odw-adwp@doh.wa.gov) với các dự án được đề xuất hoặc liên hệ với người quản lý khu vực tại địa phương quý vị sau ngày 1 tháng 7 năm 2023 để thảo luận về các lựa chọn.

## Đối Tượng

Chúng tôi cần các chuyên gia y tế địa phương để yêu cầu tài trợ khi nó sẵn sàng để sử dụng. Chúng tôi sẽ phát triển một cơ chế và chia sẻ cơ chế đó với quý vị để bổ sung vào các hợp đồng hợp nhất hiện có hoặc với Department of Health (DOH, Sở Y Tế). Điều này sẽ giúp ngân sách được sử dụng hiệu quả hơn cho việc kiểm tra, lọc và cung cấp nước thay thế hơn là chi phí quản lý và hợp đồng mới.

## Địa Điểm

Chúng tôi sẽ cung cấp tài trợ trên toàn tiểu bang để đáp ứng yêu cầu từ các sở y tế địa phương và các tổ chức cộng đồng sẵn sàng ký hợp đồng và phân phối tài trợ.

## Lý Do

Chúng tôi đã yêu cầu tài trợ cho chương trình mới này vì các chất gây ô nhiễm đã được tìm thấy trong các nguồn cấp nước công cộng cũng được tìm thấy trong các nguồn tư nhân và Nhóm B. Đây là khoản tài trợ đầu tiên cho chương trình thuộc loại này để hỗ trợ cư dân bị ảnh hưởng bởi các chất gây ô nhiễm trong các nguồn cấp nước cá nhân và Nhóm B. Thông qua chương trình, chúng tôi sẽ thúc đẩy công bằng về sức khỏe và giảm chênh lệch sức khỏe môi trường bằng cách đưa ra biện pháp khắc phục để có nước uống an toàn bất kể thu nhập và hiểu biết về sức khỏe của những người bị ảnh hưởng.

## Cách Thực Hiện

Chúng tôi sẽ truyền đạt tiến trình của mình trong việc phát triển chương trình mới thông qua các bài báo, đăng thông tin trên trang web và trình bày thông tin tại các cuộc họp, chẳng hạn như các cuộc họp của Nhóm Tư Vấn về Nước Uống (bằng Tiếng Anh).

Để biết thêm thông tin chung về ô nhiễm nước và các hành động được khuyến nghị trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng truy cập [trang Ấn Phẩm về Trường Hợp Khẩn Cấp cho Người Tiêu Dùng](#) (bằng Tiếng Anh) và [trang Các Chất Gây Ô Nhiễm Nước Uống](#) (bằng Tiếng Anh).



Để yêu cầu tài liệu này ở các định dạng khác, hãy gọi 1-800-525-0127. Khách hàng bị khiếm thính hoặc khó nghe, vui lòng gọi 711 (Washington Relay) hoặc gửi email đến [civil.rights@doh.wa.gov](mailto:civil.rights@doh.wa.gov).